

Sức vươn Thủy Quỳnh

Diện mạo có nhiều khởi sắc với những con đường bê tông rộng rãi, hai bên là những ngôi nhà cao tầng khang trang, hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng được bê tông hóa..., xã Thủy Quỳnh (Thái Thụy) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chung tay xây dựng quê hương

Xã Thủy Quỳnh nằm ở phía Bắc huyện Thái Thụy, cách trung tâm thị trấn Diêm Điền 5km. Toàn xã hiện có 7 thôn với 2.460 hộ và 7.850 nhân khẩu; tổng diện tích đất tự nhiên 725ha, trong đó đất nông nghiệp 542ha. Trước đây, Thủy Quỳnh còn có tên gọi khác là An Thọ. Nơi đây được coi là cái nôi trong phong trào cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và là địa phương đi đầu tham gia khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong phong trào cách mạng 1944 - 1945 của huyện Thủy Anh (ngày nay là huyện Thái Thụy). Với những đóng góp to lớn trên, Thủy Quỳnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Phát huy truyền thống quê hương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủy Quỳnh đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, trước năm 2010, khi chưa thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế - xã hội của xã phát triển chưa mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, đời sống của người dân. Ngoài ra, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tiếp thu khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, công tác quy hoạch chưa cụ thể... Ông Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xuất phát điểm xây dựng NTM thấp đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc xây dựng thành công NTM. Tuy nhiên, địa phương xác định đây là cơ hội để thay đổi căn bản diện mạo nông thôn của xã, tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển trong tương lai. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tranh thủ sự quan tâm, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng NTM. Đồng thời, phát huy cao độ việc thực hiện dân chủ để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, từ đó góp công sức, tiền của vào việc xây dựng và hoàn thành 19 tiêu chí NTM.



Cơ giới hóa trong sản xuất ở Thủy Quỳnh.

Ngay khi bắt tay xây dựng NTM năm 2011, Thủy Quỳnh đã tiến hành rà soát, khảo sát cụ thể đánh giá thực trạng của xã để định hướng tìm ra hướng đi cụ thể phù hợp với điều kiện và khả năng nội lực của địa phương, từ đó xây dựng đề án triển khai thực hiện xây dựng NTM. Cùng với đó, xã tiến hành quy hoạch tổng thể và chi tiết khu trung tâm, các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống giao thông thủy lợi, quy hoạch vùng sản xuất và chăn nuôi tập trung, các công trình hạ tầng, cơ sở thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông nội đồng... Đồng ruộng được chỉnh trang, dồn tụ trung bình 5 thửa/hộ trước đây xuống còn 1,5 thửa/hộ, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Thành công của công tác dồn điền đổi thửa đã tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để xã triển khai thực hiện với hiệu quả những nhiệm vụ tiếp theo. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức và phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong cả hệ thống chính trị. Đồng thời, nêu cao tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng NTM, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức, sự hưởng ứng của

nhân dân. Tại các khu dân cư, việc xây dựng NTM được đồng đạo người dân hưởng ứng đã cụ thể hóa thành những công trình, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng, công trình văn hóa, công trình thể thao, công trình phúc lợi xã hội... Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM. Trong tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM 109 tỷ đồng, nhân dân và con em xa quê ủng hộ 34 tỷ đồng, 32,7 tỷ đồng từ nguồn các dự án triển khai đầu tư trên địa bàn, tài trợ đầu tư một số hạng mục công trình tín ngưỡng tôn giáo, còn lại ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ và ngân sách xã. Từ nguồn vốn này, xã ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn, nội đồng, thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội phục vụ thiết thực nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Ngoài đầu tư cho cơ sở vật chất y tế, địa phương còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp văn hóa, giáo dục. Toàn xã xây dựng mới 7 nhà văn hóa thôn, tạo không gian vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa cho người dân, nhất là khắc phục được tình trạng họp chỉ bộ, họp thôn, sinh hoạt cộng đồng phải đi họp nhờ nhà dân hay đình, chùa, miếu như trước đây. Xã xây dựng mới nhà học 2 tầng 16 phòng của Trường Tiểu học và THCS. Hiện các trường học ở ba cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) đều được xây dựng kiên cố, khang trang, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn, góp phần đưa Thủy Quỳnh trở thành một trong những đơn vị mạnh của huyện về nâng cao chất lượng giáo dục.

Giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM
Diện mạo nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã và đang tạo điều kiện để Thủy Quỳnh phát triển kinh tế - xã hội, dựa trên các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Hơn 8km giao thông nội đồng và hơn 3km kênh mương cứng hóa được đầu tư trong xây dựng NTM đã tạo điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân. Đến nay, 100% các khâu sản xuất nông nghiệp từ làm đất, đến thu hoạch lúa đều được thực hiện bằng máy. Xã đã quy hoạch được 1 vùng sản xuất tập trung với diện tích 80ha chuyên sản xuất giống lúa chất lượng với năng suất đạt bình quân hơn 70 tạ/ha/vụ, quy hoạch vùng trồng màu hàng tạp vụ trị chuyển hơn 120ha rau màu các loại. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, toàn xã hiện có 95 trang trại và gia trại, trong đó có một số trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, Thủy Quỳnh còn chú trọng phát triển các ngành nghề. Trong đó, một số nghề đang phát triển

Người dân hưởng thành quả

Về làng ngõ phố - đó là cảm nhận chung của chúng tôi khi đến Thủy Quỳnh. Tất cả các tuyến đường giao thông từ trục xã, thôn đều được bê tông hóa 100%, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Để có được hạ tầng giao thông nông thôn hoàn thiện như hiện nay, xã đã huy động nguồn xã hội hóa lớn để xây dựng hơn 24km giao thông trục xã, thôn. Cùng với hệ thống giao thông đồng bộ, cảnh quan môi trường địa phương cũng sáng, xanh, sạch, đẹp càng tô điểm thêm cho diện mạo NTM nơi đây. Đến nay, 100% hộ dân trong xã đã đầu tư, sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đảng ủy xã Thủy Quỳnh



Không dừng lại ở việc xây dựng đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủy Quỳnh tiếp tục chung tay nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nâng cao các tiêu NTM, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện kiên trì, bền vững, thường xuyên và liên tục. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nâng cao các tiêu chí NTM...

Ông Vũ Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thủy Quỳnh



Thời gian tới, UBND xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM cơ bản, tu bổ, nâng cấp một số tiêu chí bằng nhiều nguồn lực. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, duy trì các tổ thu gom rác thải sinh hoạt ở 7 thôn và vận hành lò đốt rác tập trung có hiệu quả. Chỉ đạo lực lượng an ninh, quân sự phối hợp làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Út, xã Thủy Quỳnh



Người dân được hưởng lợi rất nhiều từ các công trình đường, trường, trạm trong xây dựng NTM. Đơn cử như trước đây Trạm Y tế xã xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu nên chúng tôi phải đến các bệnh viện tuyến trên để khám chữa bệnh. Nhưng từ khi Trạm Y tế xã được xây mới, đội ngũ y bác sĩ cũng được nâng cao trình độ đã thu hút được nhiều người dân địa phương đến khám chữa bệnh. Đặc biệt, với những người cao tuổi khi mắc một số bệnh thông thường có thể đến Trạm Y tế xã để khám và lấy thuốc uống, không phải đi xa vất vả như trước nữa.

Ông Nguyễn Đức Mía, xã Thủy Quỳnh



Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Thủy Quỳnh đã hơn 80 năm qua nên chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử, phát triển của xã. Nhưng theo tôi, đây là giai đoạn địa phương có nhiều đổi thay, phát triển mạnh mẽ nhất, đặc biệt là trong những năm xây dựng NTM. Đường sá từ trong làng đến ngoài đồng được bê tông hóa giúp việc đi lại dễ dàng, đường ống cấp nước sạch được kéo về tận đầu cổng nhà dân để đầu tư, sử dụng, các công trình phúc lợi xã hội được xây dựng khang trang, hiện đại phục vụ thiết thực cuộc sống của

MAI TRANG

tại địa phương như may mặc, xây dựng, mộc, vận tải, giải quyết việc làm cho từ 500 - 650 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động dịch vụ, thương mại được duy trì và phát triển, toàn xã có 4 bến bãi hoạt động hiệu quả với thu nhập từ 20 - 22 tỷ đồng, có trên 50 đại lý, cơ sở kinh doanh hàng tạp vụ và trên 200 hộ buôn bán vừa và nhỏ có nguồn thu nhập ổn định. Nhờ phát triển ngành nghề, hoạt động thương mại, dịch vụ đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên gần 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn gần 2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp 36%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 30%, thương mại, dịch vụ gần 34%. Sự vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội sau xây dựng và đạt chuẩn NTM là tiền đề quan trọng để Thủy Quỳnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tin rằng những mục tiêu trên sẽ được Thủy Quỳnh hoàn thành trong tương lai không xa.

TRẦN TUẤN



1



3



5



2



4



6

- (1) Cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm.
- (2) Chất lượng giáo dục của xã ngày càng được nâng cao.
- (3) Người dân khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã.
- (4) Nghề may phát triển.
- (5) Diện mạo nông thôn mới.
- (6) Phát triển chăn nuôi.